



# สรุปข่าว สร.



## ประเด็นข่าว

### โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

#### มาตรการของ สร.

##### สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

-ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สร. ประชุมผ่านระบบวิดีโอทางไกลกับ นพ.สสจ.ทั่วประเทศ ระบุว่า ศบค.อนุมัติหลักการให้ต่างชาติเข้าประเทศ ทั้งการจัดแสดงนิทรรศการ ถ่ายทำภาพยนตร์ กลุ่ม Medical hub และนักท่องเที่ยวอิทธิพลการ์ด สิ่งสำคัญคือการป้องกัน ดังนั้น ฝากสสจ. รวมถึงอสม. เข้มเรื่องมาตรการสวมหน้ากาก เว้นระยะห่าง และล้างมือ ซึ่งจะช่วยป้องกันการแพร่เชื้อได้ถึงร้อยละ 90 และจะสามารถเดินทางเปิดประเทศตามศักยภาพได้ เพื่อให้เศรษฐกิจฟื้นตัว

##### สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ, thailandplus, tnnthailand, mcoot

-นพธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เผย กรมฯ ได้จัดประชุมถ่ายทอดองค์ความรู้แนวทางในการดำเนินงานในสถานที่กักกันโรค โดยมี สสจ. สำนักงานเขตสุขภาพที่ 1-12 ก.กลาง รพ.เอกชน และผู้ประกอบการโรงแรมที่เป็นสถานที่กักกันโรคทางเลือก เข้าร่วม เพื่อเตรียมความพร้อมสถานที่กักกันใน 44 จังหวัดเป้าหมายที่มีองค์ประกอบสำคัญ ได้แก่ ท่าอากาศยาน ด่านชายแดนระหว่างประเทศ เมืองท่องเที่ยวหลัก เป็นเป้าหมายการเดินทางและเป็นประตูเข้าสู่ประเทศไทย เพื่อให้ดำเนินการได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม บนมาตรฐานเดียวกันตามที่สร.กำหนด รับการผ่อนปรนระยะ 6

##### สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thaipbs, newtv

-กรมควบคุมโรค เผย ผลการสอบสวนและควบคุมโรคใน จ.ระยอง และกทม. ตั้งแต่ 14 - 20 ก.ค. 2563 ที่ จ.ระยอง ประชาชนมารับการตรวจโดยรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัยพระราชทาน 6,780 คน ทั้งหมดให้ผลเป็นลบ ส่วนกทม. มีประชาชนมารับการตรวจ 364 คน ทั้งหมดให้ผลเป็นลบ และในวันที่ 21 ก.ค. มีประชาชนใน จ.ระยอง มารับการตรวจ 63 คน ทั้งหมดให้ผลเป็นลบ

##### สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์

-นพ.คำนวณ อึ้งชูศักดิ์ ที่ปรึกษากรมควบคุมโรค ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และ นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ ร่วมจัดทำเอกสารเตรียมรับมือการระบาดระลอกสอง มีรายละเอียด คือ 1.โอกาสเกิดการระบาดระลอกสอง 2.สาเหตุการระบาดระลอกสอง 3.จังหวัดที่จะเกิดการระบาด 4.ความรุนแรง 5.การเปิดประเทศจะทำให้เกิดการระบาดใหญ่หรือไม่ 6.เป้าหมายการรับมือการระบาดระลอกต่างๆ ที่จะตามมา 7.การจัดระดับความรุนแรงของการระบาดในระลอกสอง 8.ปัจจัยสำคัญที่จะควบคุมให้อยู่ในระดับการแพร่เชื้อต่ำ

#### มาตรการของ ศบค. และหน่วยงานอื่นๆ

##### สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด) เว็บไซต์ (มติชน, แนวหน้า, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ผู้จัดการ, สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ)

-พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และรมว.กลาโหม ขอให้ทุกฝ่ายช่วยกันชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนในทุกช่องทาง โดยหลังเกิดเหตุการณ์ที่ จ.ระยอง ได้ลงพื้นที่ในวันรุ่งขึ้นเพื่อไปตรวจสอบสถานการณ์และสร้างขวัญกำลังใจแก่ประชาชน เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกระทบกับเศรษฐกิจในจังหวัดค่อนข้างมาก โชคดีที่การสอบสวนโรคกระทำได้อย่างดี ขอให้ทุกภาคส่วนช่วยกันเยียวยา โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง โดยพิจารณาจัดกิจกรรมการประชุม สัมมนา ส่งเสริมการท่องเที่ยวต่าง ๆ ตามที่ภาคเอกชนในจ.ระยองร้องขอ ส่วนเรื่องการอนุญาตให้ต่างชาติเข้ามาในราชอาณาจักร ยังอยู่ในช่วงเตรียมการ ขอให้ทุกฝ่ายสร้างการรับรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง พัฒนาปัจจัยความพร้อมในการดำเนินการ โดยจัดทำ infographic ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ สำหรับการนำแรงงานสัญชาติลาว เมียนมา กัมพูชา กลับเข้ามาทำงาน ได้สั่งการให้ก.แรงงาน วางแผนการนำเข้าตามห้วงเวลาที่เหมาะสม จัดลำดับตามความจำเป็น และปฏิบัติตามมาตรการที่ ศบค. กำหนด นอกจากนี้ ให้ก.การคลัง และสภาพัฒน์ฯ ติดตามการดำเนินมาตรการช่วยเหลือให้ครอบคลุมและทั่วถึงทุกกลุ่ม

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, มติชน, แนวหน้า, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (ผจก.รายวัน, เดลินิวส์, แนวหน้า, มติชน, ไทยโพสต์, บ้านเมือง, สำนักข่าวอิศรา, กรุงเทพธุรกิจ, ฐานเศรษฐกิจ, ประชาชาติธุรกิจ, ประชาไทย, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, kapook, thaiquote, thestandard, mthai, sanook, mcoot, thaipbs, 77kaoded, nationtv, workpointnews, tnnthailand, thebangkokinsight, innnews, newtv, thaipbs, acnews, js100) ทีวีทุกช่อง

-นพ.ทวีศิลป์ วิทยุโยธิน โฆษก ศบค. รายงานสถานการณ์ของประเทศไทย วันนี้ติดเชื้อรายใหม่ 6 ราย มาจากอียิปต์ 4 ราย สหรัฐอเมริกา 1 ราย และเยอรมนี 1 ราย ทั้งหมดเข้าพักในสถานที่กักกัน จ.ชลบุรี และกรุงเทพฯ ผู้ติดเชื้อสะสม 3,261 ราย เสียชีวิตสะสมเท่าเดิม 58 ราย หายป่วยแล้ว 3,105 ราย และรักษาตัวอยู่ในรพ. 98 ราย ไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศติดต่อกันเป็นวันที่ 58 ส่วนความก้าวหน้าเรื่องวัคซีน ในประเทศมีการทำงานของมหาวิทยาลัยซึ่งต้องใช้เวลาในการผลิตเองแต่ยังมีความร่วมมือกับต่างประเทศคือ อังกฤษ ที่มีการเริ่มทดลองในมนุษย์แล้ว ศบค.ชุดใหญ่จึงให้มีการร่วมมือกันอย่างเป็นทางการระหว่างรัฐบาล และการประสานงานภาคเอกชนคือ บ.สยามไบโอ-ไซม์ ซึ่งเป็นโรงงานที่มีศักยภาพสูง โดยจะสนับสนุนงบประมาณเพื่อต่อยอดพัฒนา ซึ่งที่ประชุมได้อนุมัติหลักการเพื่อลงรายละเอียดก่อนนำไปเสนอหาแหล่งเงินทุน นำไปสู่ความร่วมมือกับประเทศที่สามารถผลิตวัคซีนได้โดยเร็ว เพื่อให้เกิดความมั่นคงด้านสาธารณสุขต่อไป สำหรับการแถลงข่าว

## ประเด็นข่าว

ครั้งต่อไป จะเป็น พ.ญ.พรรณประภา ยงค์ตระกูล ผู้ช่วยโฆษก ศบค. ที่ สธ. และในวันศุกร์จะเป็นนพ.ทวีศิลป์ ส่วนสัปดาห์หน้า จะแถลงข่าวเฉพาะวันจันทร์ พุธ และศุกร์ โดยนพ.ทวีศิลป์แถลงวันจันทร์และศุกร์ พ.ญ.พรรณประภาแถลงวันพุธ

### ประเด็นผลกระทบ

#### 1.ต่อ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, แนวหน้า, ข่าวสด, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, สยามรัฐ, แนวหน้า, ผู้จัดการ, ศูนย์ข่าวแอฟซิปิก, mcot, innnews, js100, bbc, thebangkokinsight)

-นพ.ทวีศิลป์ วิชาญโยธิน โฆษก ศบค. แถลงว่า ที่ประชุม ศบค.ชุดใหญ่ มีมติเห็นชอบตาม สมช. ให้ขยายเวลาการบังคับใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ต่อไปถึงสิ้นเดือน ส.ค. 2563 โดยจะเสนอกรมพิจารณาวันที่ 29 ก.ค.นี้ เนื่องจากต่างประเทศยังมีการแพร่ระบาดรุนแรง ขณะที่ประเทศไทยยังเปิดรับผู้เดินทางมาจากต่างประเทศทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์มติชน, เดลินิวส์, ไทยโพสต์

-พล.อ.สมศักดิ์ รุ่งสิตา เลขาธิการ สมช. กล่าวว่า การต่ออายุพ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้การผ่อนคลายเชิงเศรษฐกิจถูกชั่งน้ำหนักโดยความปลอดภัยด้านสาธารณสุข ซึ่งสธ.พยายามเร่งปรับปรุงและพัฒนากฎหมายที่มีอยู่ให้เร็วที่สุด โดยเฉพาะพ.ร.บ.โรคติดต่อฯ เพื่อให้มีบทบาทและอำนาจหน้าที่มากขึ้นใกล้เคียงกับพ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนเกิดความสบายใจ ได้เห็นเดิวนการบังคับใช้มาตรา 9 ซึ่งมีข้อบังคับที่รวมถึงการห้ามชุมนุม เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าการขยายพ.ร.ก.ฉุกเฉินครั้งนี้ไม่ได้มีนัยยะทางการเมือง

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.แนวหน้า

-นายวิชาญ เครืองาม รองนายกฯ กล่าวถึงกรณีมีข้อเสนอให้ประกาศพ.ร.ก.ฉุกเฉินเป็นรายพื้นที่ ว่า มีการพิจารณาตั้งแต่ครั้งแรกของการประชุมศบค.แล้ว แต่เกิดข้อกังวลว่าคนจะเคลื่อนย้ายไปในพื้นที่ที่ไม่ได้ประกาศพ.ร.ก.ฉุกเฉิน ขณะที่โรคติดต่อไม่สามารถกำหนดพื้นที่ได้ จึงจำเป็นต้องประกาศทั่วประเทศ ซึ่งการมีพ.ร.ก.ฉุกเฉินจะช่วยให้สนธิกำลังเจ้าหน้าที่และสั่งการข้ามหน่วยงานได้

#### 2.กะเหรี่ยงลักลอบเข้าเมือง

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ไทยรัฐ

-นายมนตรี โภคานิตย์ ปลัดฝ่ายความมั่นคง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือ เจ้าหน้าที่ กอ.รมน. ฝ่ายปกครอง และเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.บ้านคา นำกำลังไปที่บ้านพักไม่มีเลขที่ หมู่ 9 ต.หนองพันจันทร์ อ.บ้านคา ควบคุมตัวชาวกะเหรี่ยงชาย-หญิง 21 คน มาตรวจสอบประวัติ หลังได้รับแจ้งจากสายข่าวมีกลุ่มคนต่างชาติสงสัยลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย พบว่าเป็นชาวกะเหรี่ยงอิสระในหมู่บ้านทิสเซอร์เปา บริเวณชายแดนประเทศไทย-เมียนมา นำตัวไปตัวอย่างหาเชื้อโควิด 19 ส่งศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม จะทราบในช่วงบ่ายวันเดียวกัน (21 ก.ค.)

#### 3.สวมเฟซชิลด์อย่างเดียวไม่ช่วยป้องกันโควิด

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ไทยรัฐ

-เพจ Drama-addict โพสต์ข้อความ ย้ำการใส่แค่เฟซชิลด์โดยไม่สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ไม่มีประโยชน์ในการป้องกันโควิด 19 ควรใส่ควบคู่กัน หรือสวมหน้ากากอนามัยเป็นหลัก ดังนั้น การที่พนักงานร้านสะดวกซื้อ ปฏิเสธไม่ให้คนใส่แต่เฟซชิลด์เข้าร้าน จึงเป็นการกระทำที่ถูกต้องและน่าชื่นชม เช่นเดียวกับ เพจ Anti-Fake News Center Thailand ได้เผยแพร่ข้อมูลจากกรมควบคุมโรค ระบุว่า ใส่เฟซชิลด์เพียงอย่างเดียวไม่ช่วยป้องกันโรค ถึงแม้จะคลุมทั้งใบหน้า แต่ก็ไม่แนบชิดเหมือนการสวมหน้ากากอนามัย ทำให้ยังสามารถรับเชื้อและแพร่เชื้อให้ผู้อื่นได้

#### 4.การให้ต่างชาติเดินทางเข้าประเทศ

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (มติชน, แนวหน้า, เดลินิวส์, ฐานเศรษฐกิจ) เว็บไซต์ (ข่าวสด, สยามรัฐ, มติชน)

-นพ.ทวีศิลป์ วิชาญโยธิน โฆษก ศบค. กล่าวถึงความคืบหน้าการจัดทำข้อตกลงพิเศษสำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยว ผู้เชี่ยวชาญ และนักการทูต ต้องอยู่ใน State Quarantine โดยก.การต่างประเทศจะลงในรายละเอียด ขณะที่การนำแรงงานต่างด้าวสัญชาติ กัมพูชา ลาว เมียนมา โดยก.แรงงาน มี 2 กลุ่มคือ มี Work Permit 69,235 คน และไม่มี Work Permit 42,168 คน เข้ามาในธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานและอุตสาหกรรมอาหาร หากต้องกักตัวใน State Quarantine ต้องมีต้นทุนกว่า 2 หมื่นบาท จึงมีแนวคิดทำ Organizational State Quarantine ให้หน่วยงานจัดพื้นที่ให้แรงงานกลุ่มนี้เข้ามา กักตัว โดยต้องมีการตรวจมาตรฐานทั้งจากสธ.และฝ่ายความมั่นคงตามที่ ศบค.กำหนด ซึ่งช่องทางที่แรงงานเหล่านี้จะเข้ามา คือ สระแก้ว หนองคาย มุกดาหาร ตาก ระนอง และสนามบินสุวรรณภูมิ

-ส่วนกลุ่มที่เกี่ยวข้อง 4 กลุ่มที่จะผ่อนผันให้สามารถเดินทางเข้าประเทศ ได้แก่ 1.กลุ่มที่เข้ามาร่วมงานแสดงสินค้า 2.กองถ่ายทำภาพยนตร์ 3.กลุ่ม Medical & Wellness Program และ 4.กลุ่มผู้ถือบัตร Thailand Elite Card เบื้องต้นจะต้องกักตัวใน Alternative Quarantine มีเจ้าหน้าที่ติดตามตลอดระยะเวลา โดยกลุ่ม Medical & Wellness Program หลังรักษาในรพ.ครบ 14 วันแล้ว สามารถเดินทางท่องเที่ยวในที่ต่างๆ ได้ ขณะที่กลุ่มผู้ถือบัตร Thailand Elite Card ที่ปัจจุบันมี 10,363 ราย แบ่งเป็น อยู่ในไทย 3,108 ราย และ อยู่ต่างประเทศ 7,255 ราย จะนำร่องให้เดินทางเข้าประเทศไทยได้ 200 ราย โดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปพิจารณากำหนดแนวทางต่อไป

#### สถานการณ์อื่นๆ

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.แนวหน้า

-นิต้าโพล สสำรวจความเห็นประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไปทั่วประเทศ 1,269 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 17 - 18 ก.ค. เกี่ยวกับประเทศไทยจะเผชิญกับการ

## ประเด็นข่าว

แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 เป็นรอบ 2 พบว่า ร้อยละ 35.46 กังวลมาก เพราะคนบางกลุ่มละเลยป้องกันตัวเอง ถ้าระบาดอีก การใช้ชีวิตจะแยกลง รายได้หายไปมากกว่าเดิม ร้อยละ 16.23 ไม่ค่อยกังวล เพราะมั่นใจการทำงานของรัฐบาลว่าควบคุมสถานการณ์ได้ เมื่อถามถึงความคิดเห็นต่อประเทศไทยจะเผชิญการระบาดในประเทศรอบ 2 ร้อยละ 39.79 ระบุว่าเกิดขึ้นแน่ เพราะเปิดให้ชาวต่างชาติเข้ามาในประเทศแบบไม่กักตัว ส่วนชาวต่างชาติไม่ค่อยป้องกันตนเอง ประชาชนบางกลุ่มละเลยการป้องกันตนเอง และรัฐบาลขาดความระมัดระวัง ไม่ควบคุมเข้มงวด

### สถานการณ์ในต่างประเทศ

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (กรุงเทพธุรกิจ คอลัมน์ กรุงเทพมอนิเตอร์, แนวหน้า, ข่าวหุ้น) เว็บไซต์ (สยามรัฐ, สำนักข่าวอินโฟเควสท์, ศูนย์ข่าวแอฟซิปิค, ผจก.ออนไลน์, มติชนออนไลน์, สำนักข่าวไทย, MCOT)

-**อินเดีย** ออกมาตรการป้องกันโรคในสนามบิน กำหนดให้ผู้โดยสารทุกคนที่เดินทางมาโดยเที่ยวบินระหว่างประเทศ และลงจอดที่สนามบินกรุงนิวเดลี ต้องเข้ารับการกักกันเป็นเวลา 7 วันโดยเสียค่าใช้จ่ายเอง จากนั้นจะย้ายไปกักกันต่อที่บ้านอีก 7 วัน

-**ฮ่องกง** ยกกระดับมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม บังคับสวมหน้ากากอนามัยในที่สาธารณะแบบปิด

-**บราซิล** เริ่มการทดสอบวัคซีนโควิด 19 ที่ผลิตในประเทศจีน ทางคลินิกขั้นสูง โดยจะทดสอบกับอาสาสมัครชุดแรกประมาณ 900 คน ซึ่งเป็นแพทย์และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข หากได้ผลดีจะผลิตออกมาใช้ทันที 120 ล้านโดส

-**ปานามา** เตรียมเปิดเศรษฐกิจอีกครั้ง เนื่องจากมีตัวเลขผู้ป่วยติดเชื้อในระดับต่ำ

-**ญี่ปุ่น** พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 238 ราย ในกรุงโตเกียว ก.สาธารณสุขญี่ปุ่นได้อนุมัติให้ใช้ยาเดกซาเมทาโซนในการรักษาผู้ติดเชื้อโควิด 19 หลังมีผลการทดลองในอังกฤษว่าช่วยลดอัตราการเสียชีวิตในกลุ่มผู้ป่วยที่อาการหนักได้

-**เวียดนาม** พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 12 ราย เพิ่งเดินทางกลับจากรัสเซีย

-**บ.เอสเคไอโอไซแอนซ์** ในเครือของเอสเค เคมีคัลส์ ประเทศเกาหลีใต้ บรรลุข้อตกลงกับ บ.แอสตรา เซนเนกา ประเทศอังกฤษ ในการผลิตวัคซีน AZD1222 ที่ร่วมกับ ม.อ็อกซ์ฟอร์ด วิจัยพัฒนาและการทดลองทางคลินิกขั้นต้นประสบความสำเร็จด้วยดี สามารถสร้างภูมิคุ้มกันเชื้อโควิด 19 ได้

-**WHO** นพ.ไมค์ ไรอัน ผอ.บริหารฝ่ายโครงการฉุกเฉิน เผย ขณะนี้บริษัทหลายแห่งมีความคืบหน้าในการพัฒนาวัคซีนโควิด 19 หลายตัวกำลังอยู่ในการทดลองระยะสุดท้าย แต่คาดว่าการใช้วัคซีนเป็นครั้งแรกจะยังไม่เกิดขึ้นจนกว่าจะถึงต้นปีหน้า

-**สถานการณ์ทั่วโลก** ผู้ติดเชื้อ 14,870,983 ราย เสียชีวิต 613,600 ราย รักษาหาย 8,926,264 ราย สหรัฐฯ ติดเชื้อ 3,961,580 ราย เสียชีวิต 143,835 ราย บราซิล ติดเชื้อ 2,121,645 ราย เสียชีวิต 80,251 ราย อินเดีย ติดเชื้อ 1,156,189 ราย เสียชีวิต 28,099 ราย รัสเซีย ติดเชื้อ 783,328 ราย เสียชีวิต 12,580 ราย แอฟริกาใต้ ติดเชื้อ 373,628 ราย เสียชีวิต 5,033 ราย

### เหตุการณ์ใน รพ.

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.มติชน, ไทยรัฐ, เดลินิวส์

-ตำรวจจับกลุ่มวัยรุ่นทำร้ายแพทย์หญิงและเจ้าหน้าที่ห้องฉุกเฉิน รพ.วิภาวดีรังสิต อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ และตามไปก่อเหตุทำลายทรัพย์สินในรพ.เมืองสมุทรปราการเจ้าสุมิพราย ได้แล้ว 26 คน ส่งฝากขังศาลบางส่วน อีก 1 คนคาดว่าจะได้ครบในวันนี้ ด้าน นายโกศลวัฒน์ อินทุจันทร์ยง รองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุด เปิดเผยว่า สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา เรียกร้องให้เพิ่มโทษกับผู้กระทำผิด ซึ่งเรื่องนี้เป็นกฎหมายเฉพาะ ต้องเสนอเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของรัฐสภา ใช้ระยะเวลาเป็นปี ที่ผ่านมาสำนักงานอัยการสูงสุดใช้วิธีการบรรยายฟ้อง ระบุพฤติกรรมการก่อเหตุมีพฤติกรรมการออกนอก ไม่เคารพยาเกรงต่อกฎหมาย ขอให้ศาลลงโทษสถานหนัก โดยจะบรรยายฟ้องให้ครบถ้วน รวมถึงดูว่ามีรายใดที่มีโทษรอลงอาญาไว้จะนำมารวมด้วย หรือใครที่ทำผิดแล้วมากกระทำผิดซ้ำก็จะขอเพิ่มโทษได้

-นพ.ยุทธนา สงวนศักดิ์โกศล ประธานชมรมรพ.เอกชน จ.สมุทรปราการ ร่วมกับคณะแพทย์ชมรมฯ 16 แห่ง แลกเปลี่ยนหนังสือเปิดผนึกผ่านสื่อมวลชนถึงนายกฯ เรื่องภัยคุกคามในสถานพยาบาล เรียกร้องให้รัฐบาลหามาตรการดูแลความปลอดภัย สร้างความอุ่นใจให้บุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนที่มาใช้บริการในสถานพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.เดลินิวส์, แนวหน้า

-ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. กล่าวว่า ควรลงโทษสถานหนักกับผู้ก่อเหตุทั้งทางแพ่งและอาญา ซึ่งขึ้นอยู่กับพิจารณาของศาล ได้ไปเยี่ยมให้กำลังใจผู้ถูกทำร้ายแล้ว ทั้งนี้ ไม่ได้ขอให้มีการปรับเพิ่มบทลงโทษเพราะจะต้องมีการแก้กฎหมาย จึงเพียงแค่ออกโทษสถานหนักโดยไม่รอลงอาญาเท่านั้น

### นโยบายปลูกัญชาที่บ้าน

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.มติชน, เว็บไซต์ผจก.ออนไลน์

-นพ.สำเริง แหยงกระโทก ผู้ช่วย รมว.สธ. เป็นประธานเปิดสัมมนาวิชาการเรื่องทิศทางการพัฒนานวัตกรรมการและการศึกษาวิจัยทางคลินิกของผลิตภัณฑ์กัญชาในประเทศไทย โดยมี นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ ภก.อนันต์ชัย อัศวเมฆิน ที่ปรึกษารมว. สธ. พร้อมผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษาภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมรับฟัง ระบุว่า นโยบายปลูกกัญชาที่บ้านละ 6 ต้น เป็นเรื่องยาก แต่พยายามส่งเสริมตามที่กฎหมายอนุญาต คาดว่าประมาณ 2-3 เดือนจากนี้จะมีการออกประกาศสธ. ให้ผู้ป่วยที่แพทย์ให้การวินิจฉัยแล้วสามารถปลูกได้ 6 ต้น หรือให้เกษตรกรรวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนเพื่อปลูก เพื่อนำเข้าครม. และคณะกรรมการกฤษฎีกาต่อไป โดยทั้งหมดใช้เพื่อการแพทย์

### การแพทย์จีโนมิกส์และการแพทย์แม่นยำโรคมะเร็ง

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (ไทยรัฐ, ข่าวสด) เว็บไซต์ (ผจก.ออนไลน์, แนวหน้า, thailandplus)

-นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า กรมฯ และ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

## ประเด็นข่าว

การแพทย์จีโนมิกส์และการแพทย์แม่นยำในโรคมะเร็ง เพื่อพัฒนาห้องปฏิบัติการ ระบบการวินิจฉัย รูปแบบประเมินความเสี่ยง พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายการให้คำปรึกษาทางไกล พัฒนาการตรวจและถอดรหัสพันธุกรรมสำหรับการวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วย พัฒนาระบบส่งต่อและให้คำปรึกษาผู้ป่วย การคัดกรองและป้องกันโรคแก่ประชาชน รวมทั้งพัฒนาแนวทางมาตรฐานในเวชปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานสำหรับดูแลรักษาผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

### ไข้เลือดออกในเด็ก

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด

-นพ.ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า สภาพอากาศค่อนข้างร้อนชื้นของประเทศไทยเอื้อต่อการเจริญเติบโตของเชื้อไวรัสเดงกีบวกกับมีฝนตก ทำให้เกิดแหล่งน้ำขัง ลูกน้ำยุงลายเจริญเติบโตได้ดี มีโอกาสที่จะแพร่ระบาดเพิ่มมากขึ้น กลุ่มอายุที่พบป่วยมากคือ เด็กอายุ 10-14 ปี กลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสเสียชีวิตสูงคือ เด็กเล็กอายุน้อยกว่า 1 ปี

นพ.อดิศักดิ์ ภัตดาตั้ง ผอ.สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี แนะนำสร้างเกราะภูมิคุ้มกัน 3 ชั้นป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยชั้นที่ 1 ป้องกันตัวเองและบุตรหลานไม่ให้ยุงกัด ชั้นที่ 2 ช่วยกันกำจัดทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ปิดฝาอุปกรณ์เก็บกักน้ำ และชั้นที่ 3 ไปพบแพทย์เมื่อป่วยเป็นไข้ ควรติดตามอาการและปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์

### อ้างเป็นพยาบาลหลอกเล่นแชร์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์, แนวหน้า) เว็บไซต์ผจก.รายวัน

-นางสิ่งเวียน ดิษวิเศษ อายุ 41 ปี พร้อมผู้เสียหายรวม 3 ราย เป็นตัวแทนกลุ่มผู้เสียหายจากทั่วประเทศ 300 คน เข้าพบ ตำรวจกองปราบปราม เนื่องจากถูกผู้ที่อ้างตัวเป็นพยาบาลของรพ.แห่งหนึ่งใน จ.ชลบุรี ชักชวนลงทุนเล่นแชร์วง “บ้านพยาบาล” และนำเงินหนีไป มูลค่าความเสียหายกว่าร้อยล้านบาท ล่าสุดพบเปิดแชร์กลุ่มใหม่อีก เมื่อตรวจสอบประวัติพบว่าไม่ได้เป็นพยาบาล รพ.ตามที่กล่าวอ้าง

### โฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

สื่อที่นำเสนอ : แนวหน้า คอลัมน์ สก๊อบแนวหน้า

-กล่าวถึง ความพยายามแก้ไขมาตรา 32 (วรรคหนึ่ง) ของ พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฯ ที่เป็นปัญหาต่อผู้ประกอบการรายย่อยที่ไม่สามารถแข่งขันกับรายใหญ่ได้ รวมถึงประชาชนทั่วไปที่โพสต์รูปเหล้า-เบียร์แล้วถูกจับ โดยมีกฎหมายตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับปัญหาการนำไปบังคับใช้ เช่น มาตรการควบคุมการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่ชัดเจน ไม่เพียงพอ และไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง, การกำหนดรางวัลสินบนนำจับก่อให้เกิดการแจ้งความดำเนินคดีอย่างไม่เป็นธรรม นอกจากการห้ามโฆษณาอย่างเด็ดขาดกับการปล่อยให้โฆษณาอย่างเสรี ยังมีข้อเสนอการจำกัดงบประมาณในการโฆษณา หรือจำกัดประเภทสื่อที่สามารถโฆษณาได้ รวมถึงบางองค์กรที่ได้รับงบประมาณส่วนหนึ่งจากภาษีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ นำงบประมาณไปเพื่อต่อต้านการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แทนที่จะให้คำแนะนำถึงการบริโภค

### เหรียญที่ระลึก 100ปี การสาธารณสุขไทย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

-นายยุทธนา หิมากรณ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ก.การคลังได้อนุมัติให้กรมฯ จัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี การสาธารณสุขไทย เป็นเหรียญกษาปณ์โลหะสีขาว ชนิดราคา 20 บาท ประเภทธรรมดา ติดต่อขอแลกได้ตั้งแต่ 29 ก.ค. เป็นต้นไป

### ร้องเรียนคลินิกแปลงเพศผิดรูป

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด เว็บไซต์ (เดลินิวส์, แนวหน้า, มติชนออนไลน์, ไทยรัฐออนไลน์, kapok, สยามรัฐ)

-นายยลรวี สัยสุภี อายุ 23 ปี สาวประเภทสอง ร้องเรียนขอความช่วยเหลือจากนายรณณรงค์ แก้วเพ็ชร ประธานเครือข่ายทางคืนความยุติธรรมในสังคม หลังไปทำศัลยกรรมแปลงเพศ ที่รพ.แห่งหนึ่งย่านสาทรประดิษฐ์ เกิดปัญหาช่องอวัยวะไม่ลึกพอ เป็นแผลเน่า มีกลิ่นเหม็นและมีหนอง แพทย์ต้องรักษาหลายสัปดาห์จนบาดแผลดีขึ้น แต่เวลาปัสสาวะจะพุ่งเฉียงมาทางด้านซ้าย แพทย์แจ้งว่าถ้าทำใหม่จะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม ด้านทนายรณณรงค์ระบุ จะประสานสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค แพทย์ รพ. และผู้เสียหาย มาไกล่เกลี่ย ถ้าไม่มีความคืบหน้าจะไปที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

**สำนักสารนิเทศ**

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

☎ 0 2590 1311-2

☎ 0 2591 8612-3

🌐 <http://pr.moph.go.th>



fanmoph



pr\_moph



healthmoph



moph channel

